

Cho đến hôm nay, ai là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam vẫn là câu hỏi mà nhiều người vẫn hay tranh cãi.

Trái tim của người hâm mộ Việt đã không ít lần run lên khi nhắc tới những cái tên kiệt xuất của thế hệ vàng trước đó như Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Công Minh cho đến các cầu thủ lớp trẻ hiện nay như Quang Hải, Văn Hậu...

Nhưng có lẽ để lại nhiều cảm xúc nhất trong lòng người hâm mộ Việt từ xưa đến nay vẫn là 3 cái tên: Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Quyến và Lê Công Vinh.

1. Nguyễn Hồng Sơn - Tượng đài lấy lòng của thế hệ vàng Bóng đá Việt.

Bóng đá Việt từng sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi, nhưng có thể khiến người hâm mộ nhắc đến với niềm tự hào vô bờ bến, có thể là một thần tượng quốc dân mà bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn trở thành chỉ có thể là Nguyễn Hồng Sơn.

Hồng Sơn sở hữu lối đi bóng mềm mại, uyển chuyển thanh thoát nhưng mang đậm kỹ thuật thượng thừa và sự cống hiến hết mình. Trên sân bóng, anh thực sự là một người nghệ sĩ với phong cách chơi bóng đẹp mắt, mãn nhãn.



Khả năng kiến thiết tình huống tuyệt vời, những đường chuyền sắc bén, những pha dứt điểm hoàn hảo, nhãn quan chiến thuật đẳng cấp, tất cả những điều đó đã giúp Hồng Sơn viết nên những trang sử vàng cho Thể Công lẫn lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nhiều người yêu bóng đá vẫn còn nhớ thất bại đầy tiếc nuối của Việt Nam trước Singapore trong trận chung kết Tiger Cup 1998, nhưng phong độ bùng nổ của Hồng Sơn cũng như tuyến Việt Nam đã khiến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà thời điểm đó có quyền tự

hào và hy vọng về ngôi vô địch. Cũng trong kỳ Tiger Cup 1998, người giành lấy danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu không ai khác chính là Hồng Sơn.

Sau đó, anh tiếp tục đưa Thể Công giành chức quán quân giải quốc gia và vô địch siêu cúp bóng đá Việt Nam trong năm 1998. Một năm sau, Hồng Sơn lại cùng đội tuyển Việt Nam giành được chiếc huy chương bạc của SEA GAME 20.

Trong sự nghiệp của mình, Hồng Sơn đã có 2 lần đạt được danh hiệu quả bóng vàng vào năm 1998 và 2000.



Đến năm 2001, một lần nữa Hồng Sơn lại làm người hâm mộ Việt Nam tự hào khi vượt qua những tên tuổi của thế giới như David Beckham, Roberto Carlos hay Rivaldo để giành giải nhì cuộc thi bóng đá kỹ thuật Pepsi World Challenge.

Huấn luyện viên Dido trước khi rời Việt Nam đã để lại một câu nói bất hủ rằng:” Nếu được sinh ra ở Brazil, Hồng Sơn sẽ là huyền thoại của bóng đá thế giới.” Điều đó cho thấy chiến lược gia người Brazil này đã đánh giá cao tài năng của Hồng Sơn như thế nào.

Nhưng đối với người hâm mộ Việt, có lẽ đây là một sự may mắn khi Hồng Sơn sinh ra ở Việt Nam, để chúng ta có thể chứng kiến những pha đi bóng lắt léo và đầy tính ngẫu hứng, để trái tim chúng ta thổn thức mỗi khi anh ghi bàn, để chúng ta có thể in sâu vào lòng hình ảnh chàng tiền vệ tấn công với màn ăn mừng chào kiểu nhà binh và nụ cười rạng rỡ.

2. Văn Quyên - Khi thần đồng bóng đá sa ngã.

Văn Quyên có lẽ sẽ là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất đối với người hâm mộ khi nói về những chân sút lẫy lừng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tài năng của Văn Quyển không có gì để bàn cãi hay phủ nhận. Thậm chí cái tên “Thần đồng của bóng đá Việt Nam” dành cho Quyển không phải là hư danh.



Nhắc tới Quyển, đã có một thời người ta xem anh là hy vọng, là tương lai của bóng đá Việt. Văn Quyển có tất cả mọi thứ mà người hâm mộ muốn thấy ở một cầu thủ: tài năng, phong cách chơi bóng khác biệt và những khoảnh khắc sẵn bàn bùng nổ dữ dội.

Nhiều người hẳn vẫn sẽ nhớ mãi đôi mắt mình đã chăm chú ra sao và trái tim đã đập mạnh thế nào mỗi lần nhìn thấy Văn Quyển bức tốc vượt qua hàng phòng vệ của đối phương để tung cú sút như trái phá xuyên thủng khung thành.



Văn Quyến chính là người làm nên chiến công trong trận thắng 1-0 trước Hàn Quốc vòng loại Asian Cup năm 2003. Và trước đó, bóng đá Việt chưa từng một lần đi xa đến thế.

Cũng chính trong năm 2003, SEA GAME 22 được tổ chức trên sân nhà Việt Nam đã trở thành sân khấu của Văn Quyến. Chàng tuyển thủ xứ Nghệ đã ghi 4 bàn thắng trong cả giải đấu mà ấn tượng nhất là 2 bàn vào lưới của Thái Lan ở trận vòng bảng và chung kết.

Có thể nói, Văn Quyến cũng giống như đa phần các cầu thủ nổi tiếng Nam Mỹ, có một tuổi thơ đầy khó khăn, nhưng được trời phú cho kỹ năng chơi bóng siêu đẳng để rồi tìm tới nghiệp quần đùi áo số với hy vọng đổi đời. Nhưng “tài” thường sẽ đi với “tật”...

Và điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của Văn Quyến cũng như trong lịch sử bóng đá Việt Nam chính là vụ việc bán độ tại vòng bảng SEA GAME 23. Vết nhơ không thể gột rửa ấy biến Quyến từ một niềm hy vọng, một viên ngọc quý trở thành kẻ tội đồ, phản bội lại Tổ quốc và người hâm mộ.

Cũng kể từ đó, sự nghiệp của Quyển rơi xuống đáy sâu và tới khi Quyển trở lại, chẳng bao giờ người ta còn được thấy thứ bóng đá đẳng cấp mà anh vẫn trình diễn ngày trước.



Cho đến tận bây giờ, khi nhắc tới Văn Quyển, người hâm mộ bóng đá vẫn không tránh khỏi cảm xúc tự hào xen lẫn sự tiếc nuối, tiếc cho một tài năng đã không giữ được mình để rồi sa ngã trước những cám dỗ của cuộc đời.

3. Công Vinh - Thành công tới từ nỗ lực và kiên trì.

Cùng xuất thân từ đội tuyển SLNA, nhưng sự nghiệp chơi bóng của Công Vinh hoàn toàn trái ngược với Văn Quyển.

Công Vinh không phải thiên tài chơi bóng, không phải thần đồng được mọi người ca tụng, thậm chí trong một thời gian dài nhiều người chỉ xem Công Vinh như cái bóng của Quyển ở SLNA lẫn ĐTQG.



Nhưng Công Vinh chính là minh chứng rằng thành công sẽ tới với những ai chăm chỉ luyện tập với một quyết tâm cao độ và ý chí kiên định.

Sự nghiệp của Công Vinh không hào nhoáng mà đi lên một cách đều đều, chậm rãi nhưng chắc chắn.



Được đánh giá là một tiền đạo với khả năng săn bàn cực kỳ toàn diện, Công Vinh chứng minh được giá trị của mình khi trở thành trụ cột của hàng công đội tuyển Hà Nội T&T và kết thúc mùa giải V-League 2009 với 14 bàn thắng.

Nếu nói về thành tích ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia, không ai có thể vượt qua con số 51 bàn thắng của Công Vinh. Và pha ghi bàn nổi tiếng nhất của Công Vinh chắc chắn là cú đánh đầu thần thánh giúp Việt Nam vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2008.

Công Vinh cũng là một trong số ít những cầu thủ Việt Nam có cơ hội được ra nước ngoài thi đấu và gặt hái được nhiều thành tựu ở xứ người.

Trong suốt sự nghiệp của mình, anh cũng đã 3 lần nhận được danh hiệu Quả bóng vàng vào năm 2004, 2006, 2007.



Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh từng đánh giá về Công Vinh là một trong những tiền đạo tốc độ tốt nhất Việt Nam, điểm mạnh của Vinh chính là khả năng dứt tốc ở cự ly ngắn và trung bình nhờ sức rướn tốt. Anh cũng sở hữu những cú sút có lực căng và mạnh. Công Vinh không chỉ chơi đầu tốt hơn ở các pha làm bàn mà còn trong các tình huống tranh chấp bóng bổng.

Đôi theo sự nghiệp sân cỏ 12 năm của Công Vinh, người hâm mộ sẽ khó có thể tìm thấy sự hào nhoáng bùng nổ giống như của Văn Quyên, hay dấu ấn tài hoa nghệ sĩ như của Nguyễn Hồng Sơn. Nhưng chính sự trưởng thành một cách chậm rãi, từ tốn đó đã cho chúng ta nhìn thấy quá trình tôi luyện gian khổ đã biến Công Vinh từ một cầu thủ vô danh trở thành huyền thoại của bóng đá Việt bằng cách nào.